



ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน
๒๕๖๕ ไปแล้ว นั้น

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๑๐ แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
ดังนี้

ก) รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๒

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
โดยสุภาพบุรุษ สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงแบบสุภาพ และสวดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น สำหรับ
สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น เท่านั้น ทั้งนี้ จะไม่อนุญาตให้ผู้ที่มี
สวมกางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน หรือสวมรองเท้าแตะ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

๒. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาต
ขับรถยนต์ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตร
ดังกล่าว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

๓. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ
และห้องสอบที่กำหนดไว้ตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรฉบับนี้

๔. ต้องไปถึงสถานที่สอบตามที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังจากที่ได้เริ่ม
ดำเนินการแล้ว จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๕. เชื้อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ

โดยเคร่งครัด

/ ๖. เมื่อสอบเสร็จ....

๖. เมื่อสอบเสร็จแล้วให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ออกจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต และพยายามทุจริต อาจจะพิจารณาสั่งงดการประเมินสมรรถนะได้ทันที หรือสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

ง) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๓

จ) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ www.oae.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” และทางเว็บไซต์ <https://oae.thaijobjob.com> ทั้งนี้ กำหนดการดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายวินิต อธิสุข)

รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร

พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - นามสกุล

๖๕๕๐๑๗

นาย จิรกิตต์ เจนสกริพันธุ์

๖๕๕๐๑๘

นาย จิระพงศ์ โรจน์วีระ

๖๕๕๐๒๓

นาย ภีรเดช จตุพันธ์

๖๕๕๐๒๔

นาย อัครณัฐ สัตยาภรณ์

๖๕๕๐๓๖

นาย ภัทร ยิ่งวารี

๖๕๕๐๔๔

นาย ภูชิต พญาพรหม *อ.พญาพรหม*

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

วัน เวลา	เลขประจำตัวสอบ	สถานที่สอบ
<p>วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานตัว และเข้ารับการตรวจคัดกรองฯ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. - ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สอบสัมภาษณ์) เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 	๖๕๕๐๑๗ - ๖๕๕๐๔๔	ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองเพื่อตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดหาให้ตามวัน และเวลาดังกล่าว ณ บริเวณลานจอดรถ ชั้น ๑ อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

เนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้กลับมาแพร่ระบาดออกเป็นวงกว้าง กระจายไปในหลายเขตพื้นที่ และมีอัตราการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการป้องกัน และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เข้าสอบ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจึงจำเป็นต้องมีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว โดยขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณสนามสอบ เว้นระยะห่างทางสังคม เลี่ยงการเข้าไปรวมกลุ่มพูดคุยกับผู้อื่น ใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องสอบ หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๒. ผู้เข้าสอบทุกรายต้องผ่านการตรวจคัดกรองเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ณ จุดคัดกรอง บริเวณลาดจอดรถ ชั้น ๑ อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หากผลการตรวจปรากฏว่าพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๓. เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อระหว่างการเดินทางมาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หากมีความจำเป็นต้องใช้บริการรถสาธารณะ ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

๔. กรณีเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานแสดงผลการตรวจแบบ RT-PCR หรือการตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) ที่ตรวจโดยสถานพยาบาลหรือสถานที่ตรวจ เช่น คลินิก ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ หรือร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการพร้อม หรืออยู่ในระหว่างกักตัว เนื่องจากเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง ให้ผู้เข้าสอบแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยด่วน หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๐ ๗๒๒๗-๘ พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารหลักฐานแสดงผลการตรวจดังกล่าวมายังสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทางอีเมล personnel@oae.go.th ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อกรรมการดำเนินการสอบจะได้พิจารณากระบวนการสอบ หรือกำหนดมาตรการอื่นที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์)

๕. ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสอบเข้าไปในบริเวณอาคารสถานที่จัดสอบเพื่อลดความแออัดของจำนวนคนภายในอาคารสอบ